



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้ดำเนินการกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งมอญ และ อสม. ประจำหมู่บ้าน ในร่วมแรงร่วมใจฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ นำรถประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อการลดการแพร่ระบาดของยุงลาย และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้าน

เพื่อการลดและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลขอความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการทำความสะอาดบริเวณบ้านเรือน เช่น เก็บขยะ ตัดหญ้า เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป

“ยุงลาย จะหมดไป เพราะทุกคนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ นำโดยนายสุรียัน ต້อยศ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ พร้อมกับทางตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ ต้อนรับคณะ ประเมินและสัมภาษณ์ จากบริษัท อนาคตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินแก้ไขปัญหา และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านโป่งมอญหมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ ตาม “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3” เพื่อร่วมตอบแบบประเมินและ สัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติม และความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน และร่วมแสดง ความคิดเห็นถึงความต้องการเพิ่มเติมที่จะดำเนินการแก้ไขภายในเขตพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ จากการติดตามสำหรับจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยกโรงเรียน บ้านโป่งมอญ

- เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่าง 7 หมู่บ้าน
 - ผ่านสถานที่ชุมชนขนาดใหญ่ ทั้งโรงเรียน ,หน่วยงานราชการ,ตลาดสด
 - เป็นแยกที่มีทางต่างระดับ ทางลาดชัน ทางโค้ง
 - มีทางแยกร่วมเป็นถนนเสียบคลอง
 - มีทางแยกร่วมเป็นสะพานที่มีคอสสะพานต่างระดับ
 - ผิวการจราจรทรุดระ
 - ผู้ใช้รถไม่เข้าใจทางเอก-ทางโท
 - ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้วินัยจราจร
- ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ นำโดยนายสุรชัย ต້อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ พร้อมคณะศรัทธาวัดโป่งมอญ ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดโป่งมอญ ซึ่งเป็นวัดแรกของการอบรมครั้งนี้

โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในช่วยเทศกาลเข้าพรรษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อบรมคุณธรรม ณ วัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดโป่งมอญ วัดสันต้นม่วง วัดสันหนองบัว วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง และวัดทรายมูล





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนายสิรภพ พูลดั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม และครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการ “พัฒนาศักยภาพ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของโครงการสายใยรัก 3 วัย การพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Functions (EF) , การจับที่ปลอดภัยทางถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้พาคณะศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน เยี่ยมชมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับด้านหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ ได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างสุข (กิจกรรมปลูกวันแม่ เทียววันพ่อ) เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นายสุริยัน ต้อยศ นายกองคํการบรหการส่วนตำบลปากท่อดำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างสุข (กิจกรรมปลูกวันแม่ เทียววันพ่อ) เพื่อเป็นการถวายความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม และปลูกฝัง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ต้นวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนันตำบลปากท่อดำ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ รวม 7 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าว ตามวิถีชีวิตเกษตรกรชาวนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ นำโดยนางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ พร้อมด้วยนางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , นางสาวทัศนีย์ ระว่างทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , คณะครู บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ปกครองนักเรียน โดยนางรัญลักษณ์ วงกฤษ ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีโอกาสทำบุญร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อให้เด็ก ๆ มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในงานศิลปะ เช่น การระบายสีภาพ การแสดงบนเวทีร้องเพลงค่าน้ำนม มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น และกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กสำนึกถึงพระคุณของแม่และได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อคำ





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างสุข (กิจกรรมปลูกวันแม่ เทียววันพ่อ) เพื่อเป็นการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

นายสุรียัน ต้อยศ นายกองคการบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสร้างสุข (กิจกรรมปลูกวันแม่ เทียววันพ่อ) เพื่อเป็นการถวายความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม และปลูกฝัง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ต้นวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนันตำบลป่าก่อดำ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ รวม 7 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าว ตามวิถีชีวิตเกษตรกรชาวนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ บ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2566



วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ นำโดยนายสุริยัน ติ้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อดำ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยร่วม

- พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
- ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นในเขตพื้นที่ตำบลปากท่อดำ
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ นายสาเมิต ศรีจุมปา ประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ประกาศเรียกเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายจ่ามง วรรณราช ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายสุริยัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ และรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล



ในการประชุมครั้งนี้ นายสุริยัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับการพิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ , การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการซึ่งทางสภาฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบครบทุกรายการ และร่วมหารือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาวามเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 16 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ด้วยนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ได้มีการ
จัดประชุมประจำเดือนผู้
บริหาร พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
โดยมีนายสุริยัน ต้อยศ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากอ้อม เป็นประธาน
การประชุมประจำเดือน เพื่อ
เป็นการหารือในการปฏิบัติ
งานร่วมกัน และเน้นย้ำการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ในการให้บริการประชาชน
ด้านการพัฒนา ปรับปรุง
และการทำงานอย่างมีระบบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์
ประเภทต่างๆ มีระยะเวลาในการการ
ย่อยสลายแตกต่างกัน ถูและขวด
พลาสติกใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน
ถึง 450 ปี

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เปลี่ยนขวด
พลาสติกที่ไม่มีค่า นำกลับมาใช้ใหม่
HERO WASTE BY องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากท่อ ประโยชน์ของ
ขวดนั้นสามารถเป็นเพิ่มการพัฒนา
Executive Function : EF คือ ความ
สามารถที่เกิดจากการทำงานของ
สมองส่วนหน้าที่ช่วยให้เด็กสามารถ
ควบคุม ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
และเพิ่มกิจกรรมปลูกจิตสำนึกของ
เด็กระดับปฐมวัย โดยทำขยะที่ไม่มีค่า
กลับมีคุณค่าอีกครั้ง โดยการทำ
กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในขวด
พลาสติก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ได้ดำเนินการโครงการท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และคณะครูของทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ โดยมีนายสุริยัน ต้อยศ นายกองการบริหารส่วนตำบลปากท่อ ดำเนินการโดยมีนายชยพล ไพบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย บรรยายในหัวข้อ "การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและความไม่ทน และความอายต่อการทุจริต" และ บรรยายหัวข้อ " การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม /No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่" โดย นายบั๋ง แสงไพบูรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นผู้บรรยายในช่วงเช้า



และในช่วงบ่าย วิทยากรโดยนายสมบัติ โลหะกิจท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว บรรยายหัวข้อ " แนวทางการปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต" และ การทำกิจกรรมกลุ่ม " การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและคณะครู องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กร ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณ มีความเป็นธรรม โปร่งใส หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางประโยชน์ขององค์กร ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



“การบริหารจัดการขยะจะสำเร็จได้
ความร่วมมือร่วมใจในการลงมือทำ
เท่านั้นที่จะสำเร็จ”

ทีมงาน HERO WASTE BY องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากกอดำ นำโดยนาย
สุริยัน ต้อยศ นายกองการบริหารส่วน
ตำบลปากกอดำ พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากกอดำ ลงพื้นที่ดำเนินการทำ
เสวียนดินเหนียว



ด้วยแนวคิดและพัฒนาต่อยอดจาก
ภูมิปัญญาจากเวียงไม้ไผ่ โดยการเพิ่ม
ความคงทนจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด และด้วยความร่วมมือในครั้งนี้จึง
ได้เกิดเสวียนรักชาติโลกด้วยนวัตกรรม
ใหม่ที่ทำมาจาก”ดินเหนียว”





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม นำโดยนายสุริยัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม และคณะครู ศุภย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม พร้อมคณะศรัทธาวัดสันตมวง ร่วม



โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดสันตมวง ซึ่งเป็นวัดที่ 2 ของโครงการอบรมครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในช่วยเทศกาลเข้าพรรษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อบรมคุณธรรม ณ วัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดโป่งมอญ วัดสันตมวง วัดสันหนองบัว วัดพระธาตุหมอกมุงเมือง และวัดทรายมูล





จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ในเด็กปฐมวัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายสุริยีน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ พร้อมด้วยนายชยพล ไพยราชรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ นางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสุคนธ์ ทิพย์ พงศ์ชานันท์ รองปลัด อบต. นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ โดยทำกิจกรรมฝึกสมาธิโดยการนั่งสมาธิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และตามศักยภาพเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม อย่างรอบด้าน กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในข้อปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในระดับพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นการฝึกทักษะเด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำสั่งถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ สมวัยโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยฝึกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาด้านร่างกายในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ใช้อย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ใช้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและสังคมและลักษณะนิสัยที่ดีในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ประวัติความเป็นมา และการดำรงชีวิต อาชีพของท้องถิ่น ตามแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมประสงการณ์ตรงกับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

- กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ
- กิจกรรม “เด็กปฐมวัยฝึกสมาธิ จิตใจพร้อมเรียนรู้”
- กิจกรรม “ขนุน้อยจิตอาสาพาลูกต้นไม้”
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาวัด
- กิจกรรมเยี่ยมชมหอศิลป์
- กิจกรรมเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหมู่ 2 หนองบัว (บ้านแม่ศรี)
- กิจกรรมกรรมสัมพันธ์ผลผลิตจากพืชไร่
- เยี่ยมชมสวนชาสุวิรุฬ
- เรียนรู้ผลผลิตจากสินค้าจากไร่ชา



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ นำโดยนาย
สุรียัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
ปาก่อดำ นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการ
การกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม นาง
ธัญลักษณ์ วงนุจรูญ และนางอุทุมพร เชื้อนคำ
ครู องค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ ได้นำเด็ก
นักเรียนร่วมแข่งขันระบายสีภาพ ช่วงอายุ 2 -
3.6 ปี ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โซนใต้ในการแข่งขันครั้งนี้ได้จัดส่ง
นักเรียนจำนวน 2 คน เพราะความสามารถของ
เด็กและความตั้งใจในการระบายสีได้คว่ำรางวัล
ระดับเหรียญทอง โดยชนะ

- 1.รายการแข่งขันระบายสีภาพ ช่วงอายุ 2 - 3.6 ปี ประเภทนักเรียนชาย คือ เด็กชายทวยชอ
2. รายการแข่งขันระบายสีภาพ ช่วงอายุ 2 - 3.6 ปี ประเภทนักเรียนหญิง คือ เด็กหญิง
ณัฐนิชา ไกรสี ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทราย
ขาว(บ้านท่าฮ่อ)



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประธานพิธีเปิดโครงการโดย นายสุรียัน ต้อยคนายกองคํการบริหารส่วนตำบลปากกอดำ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำปัสัด ร่วมดำเนินการโครงการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่หลากหลาย เช่น สภาพครอบครัว สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน การคบเพื่อน และการพัฒนาการของวัยที่อยากรู้อยากลอง เมื่อนักเรียน หรือเยาวชน ในโรงเรียน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงก่อให้เกิด ปัญหาที่เป็นกระทบตามมาอีกมากมาย ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรม การเรียน สุขภาพครอบครัว ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและบุคคลรอบข้าง โรงเรียน และสังคม ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งรวมนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลอง จึงมีโอกาสมากที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเกิดการแพร่กระจายปัญหานี้ให้แก่เพื่อนนักเรียนอื่นๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จัดทำโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยคณะครูและกลุ่มเป้าหมายจากเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม วางแผน และปฏิบัติและรับฟังคำบรรยายจากวิทยากรสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาว ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ.รายการแข่งขันระบายสีภาพ ช่วงอายุ 2 - 3.6 ปี ประเภทนักเรียนชาย คือ เด็กชายทวยชอ

2. รายการแข่งขันระบายสีภาพ ช่วงอายุ 2 - 3.6 ปี ประเภทนักเรียนหญิง คือ เด็กหญิงณัฐนิชาไกรสี ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



การร่วมแรงร่วมใจอันก่อเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ ทุก
อย่างจะสำเร็จได้เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม นำโดย
สุรียัน ติ้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
ปากอ้อม พร้อมด้วยนางสาวนัฐกานต์ เมือง
เสริม ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์ รองปลัด
อบต. นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครู
และบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม
และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ใหม่มีความสวยงาม
เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยม และใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับเด็ก และการจัดทำเสวียนเพื่อคัด
แยกขยะอินทรีย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา
รบริหารส่วนตำบลปากอ้อม
ทางผู้บริหารและคณะครูบุคลากรกองการ
ศึกษาฯ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาในครั้งนี้



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ นายสาธิต ศรีจุมปา ประธานสภาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ได้ประกาศเรียกเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายจำนง วรรณราช ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายสุรียัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งนี้ นายสุรียัน ต้อยศ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ ได้ยื่นญัตติเกี่ยวกับการพิจารณา (ร่าง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ขอบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ขั้นแปรรูปนิติ และขั้นลงมติ), การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ, การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการซึ่งทางสภา ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบครบทุกรายการ และร่วมหารือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกอดำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566



วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ขอขอบคุณทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาควิชาด้านความปลอดภัยทางถนน และสโมสรเบตมินตัน ร่วมจัดแข่งขันเบตมินตันการกุศล “ตีแบดฯ เพื่อหัวใจ” ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์จัดหาหมวกกันน็อกสำหรับเด็กจำนวน 2,000 ใบ มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนโดย สสส. จำนวน 105 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำงานร่วมกับแผนงาน สอจร. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็กเล็กที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์โดยมีผู้ปกครองขับขี่มาส่งเข้าเรียน และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวได้สวมหมวกกันน็อกตาม

การมอบหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเพื่อจัดทำธนาคารหมวกกันน็อกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นางสาวรัฐกานต์ เมืองเสริม ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสาวทัศนีย์ ระวังของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะครูและบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ และได้รับเมตตาจากพระครูประดิษฐ์กรณีย์ เจ้าอาวาสวัดโป่งมอญ เจ้าคณะตำบลปากอ่ดำ เจริญพุทธภรณ์และพระพรหมน้ำพุทธภรณ์แห่งหมวกกันน็อก จำนวน 71 ใบ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนส่งมอบให้กับตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว นายสุรียัน ต้อยศ นายกองการบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ กล่าวถึงหมวกกันน็อกสำหรับเด็กซึ่งได้รับมอบนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ “ธนาคารหมวกกันน็อก” สำหรับให้นักเรียนยืมใช้ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะสมอง Executive Function (EF) กล่าวคือ สมอเด็กจะพัฒนาการได้ดี จะต้องป้องกันศีรษะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเป็นลำดับแรก ทั้งนี้้องการบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำได้ประสาน กับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอแม่ลาว มาร่วมงาน เพื่อแบ่งปันหมวกกันน็อกที่ได้รับบริจาคไปให้เด็กนักเรียนที่มีความขาดแคลน สมดังเจตนารมณ์ของคณะผู้จัดแข่งขันเบตมินตันการกุศล “โครงการ ตีแบดฯ เพื่อหัวใจ” เพื่อจัดทำธนาคารหมวกกันน็อก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอแม่ลาว

กิจกรรมในวันนี้ ได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เป็นบันทึกความเข้าใจไตรภาคี ประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ โดยนายสุรียัน ต้อยศ นายกองการบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เป็นผู้ลงนาม 2) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นางสาวขวัญฤกษ์ เม่งตระกูล ประธานโครงการฯ เป็นผู้ลงนาม และ 3) อำเภอแม่ลาว โดย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

อย่าหลงเชื่อ! กลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกหลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน !!! ประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกหลวง
การทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**กลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์
หลอกหลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯ**

- 1 โทรหาหรือส่งข้อความ **SMS** หาผู้เสียหาย
- 2 **หลอก** ให้แอดไลน์ หรือให้ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันอื่นๆ
- 3 ส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี หรือส่งลิงค์ **ปลอม**
- 4 ใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดความกลัว เพื่อให้เกิดการ รับเร่งให้ชำระภาษี หรือให้บอกข้อมูลส่วนบุคคล
- 5 ให้โอนเงินชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคารปลอมหรือหากเลวร้ายอาจ เข้าถึงการควบคุมโทรศัพท์มือถือเพื่อ **ดูดเงิน** จากบัญชีธนาคาร **จนหมด**

▶▶ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างหลอกหลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อจะไม่มีการโทรศัพท์หรือแจ้งเป็นหนังสือ รวมถึงการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน Line หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อให้ผู้เสียหายทำธุรกรรมโดยการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการคลิก ดาวน์โหลด หรือติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมใดๆ
๒. ให้ผู้เสียหายใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระภาษี ได้แก่ ข้อมูลค่าภาษีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงหมายเลขบัญชี และชื่อบัญชีว่าเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อที่ถูกต้อง

โดย.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โทร. 053-778011

www.pakordum.go.th



จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลประเมินในระดับ “ผ่าน” คะแนน 92.17 คะแนน

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกัน และเน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลปากอ่ดำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ
PAKORDUM Subdistrict Administrative Organization

ITA 2023

ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ได้รับผลประเมิน **92.17** คะแนน
ระดับ “ผ่าน”
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา **+7.78** คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ขอขอบคุณ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรในสังกัดทุกคน ที่ได้ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกัน และเน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในการให้บริการพี่น้องประชาชน ด้านการพัฒนา ปรับปรุงและการทำงานอย่างมีระบบ ไป่่างใส ตรวจสอบได้

PAKORDUM.GO.TH | pakordum@hotmail.com | 177 หมู่ที่ 1 ต.ปากอ่ดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย